



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่แตง กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๖๕๕ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง

ตามที่ โรงพยาบาลแม่แตง ได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ในการจัดการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้แก่ผู้ร้องเรียน ของโรงพยาบาลแม่แตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

จากการดำเนินการของคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งทางคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้มีการสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป ทั้งหมด จำนวน ๙ เรื่อง
๒. ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ยังไม่พบว่ามีข้อร้องเรียน)

และในการนี้ขออนุญาตนำผลการดำเนินงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแม่แตง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ต่อไป

(นางสาวอัญมณี สีสอ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ - อนุมัติให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่แตง

(นายฐิติกานต์ ณ ปั่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี : ๘ เมษายน ๒๕๖๕ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลก้าดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บนเว็บไซต์</p> <p>รายละเอียดข้อมูล ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลก้าดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ Linkภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :</p>	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
<p><i>ทพพ</i> (นางกาญจนา นักรต) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วันที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>(นางสาวอัญมณี สีลอ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
<p><i>ริศกร ใหม่ศรี</i> (นายริศกร ใหม่ศรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	